



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
29 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

นโยบายกัญชาเสรี

1. การออกกฎหมายควบคุม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์

- นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ประเทศต้องการเม็ดเงินจากภาคการท่องเที่ยวมาเยียวยาวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ในนโยบายกัญชาเสรี อาจส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว เพราะแม้ประเทศไทยจะปลดล็อกกัญชาเสรี แต่ในหลายประเทศ ยังเป็นสารเสพติดและผิดกฎหมาย พร้อมตั้งคำถาม 5 ข้อถึงรัฐบาล รวมทั้งระบุว่าพรรค พท.ไม่ขัดขวางกัญชาเพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจ แต่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ยังไม่มีกฎหมายมาควบคุมการใช้กัญชา รัฐบาลจึงไม่ควรปล่อยมือโดยไม่มีมาตรการควบคุม เพราะกระทบในวงกว้างทั้งต่อเยาวชน กลุ่มเปราะบาง รวมถึงนักท่องเที่ยว

- นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ทวีติยาภิธานีสภา หรือต่อที่ประชุมเพื่อเรียกร้องให้นายกฯ ออกพ.ร.ก. เพื่อแก้ไขปัญหากัญชาเสรี โดยเฉพาะช่วงสัญญาณที่ไม่มีกฎหมายใดควบคุมการใช้เพื่อสันติภาพการ โดยขอให้ นายรายละเอียดของร่างพ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ...ฉบับที่ น.ส.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ พิจารณาทำเนื่อหา เนื่องจากเชื่อว่าร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ที่กมธ. วิสามัญพิจารณาจะใช้เวลาทำเนื่อหาอีกนาน ดังนั้นหากออกร่างกฎหมายดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อสังคม พร้อมเสนอควรประกาศให้กัญชาเป็นสารที่ต้องควบคุมเหมือนกับทินเนอร์

- เลขาธิการสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ และการป้องกันผลกระทบจากการเสพติดกัญชาอย่างเสรี เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คุ้มครองความปลอดภัย โดยต้องประเมินความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง หากภายใน 30 วันหลังการประกาศใช้กฎหมายกัญชาเสรี พบการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ยากต่อการควบคุมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในระหว่างที่กฎหมายประกอบหรือกฎหมายลูกยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ รัฐบาลควรริบดำเนินการเพื่อทบทวนหรือปรับแก้ไขข้อกำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมเสนอให้พิจารณาใช้คำว่า "กัญชาทางการแพทย์" แทน "กัญชา" เพื่อตรงวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้

2. นิทรรศการกัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมผู้บริหาร สธ. นำเสนอนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่คนยากๆ และกรม. ณ ดิสนิติโมเดิร์น ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์เพราะจะเกิดประโยชน์มากกว่าโทษอย่างแน่นอน ทั้งประโยชน์เพื่อการรักษาและบรรเทาโรค ตลอดจนทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน. เข้าใจอย่างถูกต้องและใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างปลอดภัย ส่วนมาตรการควบคุมที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้ ขอให้ดำเนินการให้เกิดผลบังคับในทางปฏิบัติต่อไป โดยเฉพาะการจำกัดการเข้าถึงของกลุ่มที่ต้องได้รับการปกป้อง เช่น เยาวชน


- รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีแผนการวิจัยยากัญชาทั้ง 5 (ดอก เมล็ด ราก ใบ และกิ่งก้าน) เพื่อทดแทนยานอนหลับ หากพัฒนาสำเร็จเข้ามาทดแทนยานอนหลับจะลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเพิ่มโอกาสส่งออก และตลาดผลิตภัณฑ์และยานอนหลับทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 2.4 ล้านล้านบาท รวมถึงอยู่ระหว่างการพัฒนาตำรับยาอื่น ๆ อาทิ ยาแก้ปวดผสมไขมันชั้นเป็นยาใช้ภายนอกในผู้ป่วยสะกดเจ็บระยะแรก และการพัฒนากัญชาทางการแพทย์อย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจสังคมให้ใช้กัญชาอย่างปลอดภัย โดยมีศูนย์ข้อมูลกัญชาตอบคำถามภาคปชช. ผ่าน chatbot การฝึกอบรม และการจัดทำคู่มือการใช้ภาคปชช.


- สสจ.อุทัยธานี แจ้งขอเลื่อนการจัดงานการประชุมวิชาการทางกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 ณ สนามกีฬาากลางจังหวัดอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. 2565 ออกไปก่อน หากได้กำหนดการใหม่จะแจ้งผู้ที่สนใจทราบต่อไป

3. ผลกระทบจากการปลดล็อกกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด)

- ศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความระบุว่า ผลกระทบกัญชาในเด็ก กัญชาเพื่อการแพทย์จริงๆ คือแพทย์ทำงานหนักขึ้น โดยเฉพาะจิตแพทย์กับแพทย์ระบบประสาท เริ่มเห็นเด็กและวัยรุ่นได้รับผลจากกัญชา พร้อมภาพข้อมูลผลกระทบกัญชาต่อเด็กและเยาวชน วันที่ 21-26 มิ.ย. 2565 ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ล่าสุดรวม 6 ราย ช่วงอายุ 3-17 ปี โดยมีเด็กที่ได้รับผลกระทบอายุน้อยที่สุด คือ 3 ปี เพราะกินคุกกี้ที่มีส่วนผสมของกัญชาซึ่งไม่ทราบยี่ห้อ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพราะหือปรับประธานโดยไม่ทราบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, TNN, workppointtoday, thebangkokinsight)</p> <p>- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เตือนคนไทยอย่านำกัญชา-กัญชง เข้าประเทศเกาหลีใต้ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตลอดชีวิต</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 29 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,569 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,520,220 ราย เสียชีวิต 14 ราย เสียชีวิตสะสม 30,634 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,984 ราย รักษาหายสะสม 4,466,557 ราย ยังรักษาอยู่ 23,029 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 550,643,002 (+65,596) ราย เสียชีวิต 6,353,680 (+106) ราย รักษาหาย 526,284,419 (+38,216) ราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. รมว.สธ. ติดโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, thaipbs, topnews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร สธ. กต. ICEB และผู้ว่าฯ ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 170 ของสำนักงานองค์การนิทรรศการ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 19-21 มิ.ย. และเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร UNAIDS ครั้งที่ 50 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 21-24 มิ.ย. ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ นายอนุทิน พบผลตรวจ ATK เป็นบวก ขณะนี้แพทย์สั่งแยกตัวเพื่อความปลอดภัย 1 สัปดาห์</p> <p>- นายอนุทินให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีอาการระคายเคืองเล็กน้อย ไม่มีไข้ และยังคงสบายดี ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ขณะนี้เน้นการทำงานจากที่บ้านเป็นหลัก และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องดำเนินการแทน ซึ่งมีทั้ง รมช สธ. และ ปลัด สธ.</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้รับการอนุญาตจาก รมว.สธ. ให้เปิดเผยข้อมูลการรักษากับสื่อมวลชนแล้ว โดย รมว.สธ. มีอาการระคายเคืองเล็กน้อย ตรวจ ATK และ RT-PCR ยืนยันพบติดเชื้อ ขณะนี้พักรักษาที่บ้าน โดยมีอาการน้อยมาก เป็นเพราะการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งแพทย์มีดุลพินิจให้ยาโมลนูพิราเวียร์ ส่วนกรณีประชาชนมองว่า รมว.สธ. ได้รับวัคซีนโควิดถึง 6 เข็ม แต่ยังติดเชื้ออยู่ ทำให้หลายคนไม่ยอมฉีดนั้น ขอยืนยันวัคซีนโควิด 19 มีประโยชน์ ผลการศึกษาวัดขึ้นเข็มกระตุ้น พบว่าป้องกันติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 80-90 ซึ่งหมายถึงร้อยละ 10 ที่เหลือก็ยังสามารถติดเชื้อได้อยู่ แต่ป้องกันความรุนแรงและเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 99 สำหรับวัคซีนเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ ต่างประเทศเริ่มใช้แล้ว ทาง อย. จะหารือผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีน ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีอยู่แล้วสามารถใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบได้ ทั้งนี้ เรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อ สธ. เผ้ารวังอยู่ แต่ที่กังวลคือ กรณีป่วยหนักจนทำให้ระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ ได้มีการวางแผนให้การดูแลรักษาโควิด 19 จากระบบโรงพยาบาล รักษาจากที่บ้านและจะขยายเข้าสู่ระบบคลินิกให้สามารถจ่ายยาได้ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงมากขึ้น ทั้งนี้ สธ. ยังเน้นย้ำและแนะนำให้สวมหน้ากากไว้ เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจต่าง ๆ ด้วย จากการสังเกตหลังที่ สธ. ออกประกาศผ่อนคลายนวมหน้ากาก ประชาชนส่วนใหญ่ยังสวมสวมอยู่ ถือเป็นเรื่องที่ดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ch3plus, mcot, thaipbs)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รมว.สธ. ได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจากมีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ หรือโรคอ้วน ซึ่งเป็นหนึ่งในภาวะเสี่ยง แพทย์ที่ทำการรักษาได้ประเมินแล้วว่าต้องได้รับยาดังกล่าว ไม่ใช่สิทธิพิเศษแต่อย่างใด</p> <p>2. ราชวิทยาลัยอัตรครองเตียงเพิ่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, thaipbs)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ในกรุงเทพฯ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 เริ่มเพิ่มขึ้น โดยรพ.ราชวิทยาลัยอัตรครองเตียงเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเตียงผู้ป่วยโควิด ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผู้ป่วยอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 ของผู้ป่วยที่ครองเตียงอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่ม 608 จึงได้สั่งการ รพ.ในสังกัดทุกแห่ง หากพบผู้ป่วยอาการรุนแรง ปอดอักเสบ ให้ส่งตรวจหาสายพันธุ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทันที</p> <p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า เดือน พ.ค. 65 ผู้ป่วยเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้น อัตราครองเตียงจากร้อยละ 40 ตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. เป็นต้นมา เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70-80 ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่เข้ามารักษาผ่านระบบเจอ แจก จบ และ HI เพิ่มสูงขึ้น จากเดิมวันละ 100 ราย เป็น 220 รายต่อวัน แต่ทาง รพ. ยังดูแลได้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนอย่าประมาท โดยเฉพาะมาตรการป้องกันตนเองสูงขึ้น สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ และฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>3. ปรับ ศบค.กทม. เป็นศูนย์บริหารสาธารณสุขฉุกเฉิน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า)</p> <p>- น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ กทม. ได้คลี่คลายลง จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. มีคำสั่งยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ กทม. และปรับมติ โดย กทม.จะปรับ ศบค.กทม. เป็นศูนย์บริหารสาธารณสุขฉุกเฉิน เพื่อใช้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณสุขด้านต่าง ๆ ต่อไป</p> <p>4. กำชับสถานศึกษาเฝ้าระวังการระบาด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีห่วงเด็กนักเรียนมีโอกาสได้รับเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สั่งการ ศธ. กำชับสถานศึกษาทั่วประเทศเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในโรงเรียน หลังการเปิดภาคเรียน 1/2565 มาได้กว่าหนึ่งเดือน พบผู้ป่วยเด็กเพิ่มขึ้น และกระจายตัวไปสู่ครอบครัว ขอให้สถานศึกษาหมั่นทำความสะอาดโรงเรียนสม่ำเสมอ ผู้ปกครองควรสังเกตอาการ ตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข Universal Prevention</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., โฟสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, mcot, thejournalistclub, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย กรมการแพทย์ ร่วมกับ ก.คมนาคม มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับคนพิการจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ กทม. จัดสรรอุปกรณ์ให้ผู้พิการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งเป้าสนับสนุน 110 ล้านบาท/ปี ช่วยให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความภาคภูมิใจในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติสุขให้มากที่สุด</p>	-
<p>ตรวจพบยาแผนปัจจุบันไม่ได้รับอนุญาต สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- อย. เก็บตัวอย่างอาหารผลิตภัณฑ์กึ่งสังเคราะห์ "Nafzo Brand Dietary Supplement Product ฉลาดไม่แสดงเลขสารบบอาหาร ผลการตรวจวิเคราะห์พบยาแผนปัจจุบัน Desoxy-D2PM เป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วยเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ เตือนประชาชนระมัดระวังในการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p>	-